

ประกาศการจัดหาเลขที่ 7 /2559

เรื่อง การจัดซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์โครงการ Backup System  
โดยวิธีสอบราคาโดยคณะกรรมการสอบราคา

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ มีความประสงค์จะจัดซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์โครงการ Backup System โดยมีราคากลางเท่ากับ 7,500,000 บาท ทั้งนี้ ผู้เข้าเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

1. เป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งตามกฎหมายไทย และดำเนินการค้าด้านคอมพิวเตอร์มาแล้ว ไม่น้อยกว่า 3 ปี
2. เป็นนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญา ที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคล หรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2554 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2555 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2556 เช่น จะต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ ต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้ง ซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาท คู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ เป็นต้น
3. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของสำนักงาน หรือของส่วนงานราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
4. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ผู้สนใจติดต่อขอรับรายละเอียดข้อกำหนดคุณสมบัติได้ที่ งานจัดซื้อจัดจ้างและพัสดุ ฝ่ายการเงินและบริหารทั่วไป สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ชั้น 13 เลขที่ 333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 ตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม 2559 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2559 โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น สอบถามรายละเอียดได้ที่ หมายเลข 0-2695-9971 ในวันและเวลาทำการของสำนักงาน

ผู้เข้าเสนอราคาจะต้องยื่นซองประกอบด้วย

- 1) ซองคุณสมบัติของผู้เสนอราคา (หนังสือมอบอำนาจ สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน ของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ หนังสือรับรองจดทะเบียนบริษัท บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น)

- 2) ของข้อเสนอด้านเทคนิค (ตารางเปรียบเทียบคุณสมบัติของผู้เสนอราคากับคุณสมบัติที่สำนักงานกำหนด พร้อมระบุรายละเอียดที่เสนอ แคตตาล็อก เอกสารทางเทคนิคอื่น ๆ ตามข้อกำหนด)
- 3) ของใบเสนอราคา

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องวางหลักประกันซอง 100,000.- บาท (เงินสด หรือแคชเชียร์เช็ค หรือหนังสือค้ำประกันของธนาคาร ระยะเวลา 60 วันนับจากวันที่ยื่นข้อเสนอ) กำหนดยื่นข้อเสนอวันที่ 1 เมษายน 2559 ระหว่างเวลา 9.00 – 15.00 น. ณ ที่ทำการของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ชั้น 13 เลขที่ 333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

ทั้งนี้ ถ้าผู้ยื่นข้อเสนอถอนการเสนอราคาหลังการรับซองข้อเสนอแล้ว หรือไม่ไปทำสัญญาหรือข้อตกลงกับสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายในกำหนด สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะริบหลักประกัน หรือเรียกจูงจากผู้ค้ำประกัน และสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะไม่พิจารณาซองข้อเสนอที่มีได้ยื่น ณ สถานที่และในวันเวลาดังกล่าว ไม่ว่าจะป็นกรณีใด ๆ ทั้งสิ้น

ฝ่ายการเงินและบริหารทั่วไป

18 มีนาคม 2559

สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

---

“สำนักงานมีนโยบายในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยในการจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงาน จะดำเนินการอย่างโปร่งใส ยุติธรรม โดยคำนึงถึงประโยชน์ของสำนักงานเป็นสำคัญ”